

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr\_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ</p>	<p><b>ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</b> <b>การสรรหาเลขาธิการ สปสช.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ชี้แจงทำความเข้าใจกับ เจ้าหน้าที่ สปสช.13 เขตทั่วประเทศ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม กรณีบอร์ด สปสช.มีมติไม่รับรอง นพ.ประทีป ยืนยันว่าตัวเองไม่มีผลประโยชน์และไม่มีการลอบบี้ใดๆ และเชื่อว่า นพ.ประทีป จะเป็นสุภาพบุรุษพอ และเข้าใจผลคะแนนที่ออกมา</p> <p>ด้าน ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ โฆษก สปสช. ซักถามว่า อยากให้บอร์ด สปสช.ทำงานเป็นผู้ใหญ่ เพราะที่ผ่านมา การประชุมบอร์ดเหมือนสงคราม โต้แย้งตลอด ทำให้เสียโอกาสในการออกนโยบายเพื่อประชาชน ส่วนใครจะมาเป็นเลขาฯไม่สำคัญ แค่เข้าใจระบบและยึดหลักการเดิม คือ ความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำก็พอ</p> <p>กรณีชมรมแพทย์ชนบทออกแถลงการณ์ว่า มั่นใจไม่ล้มระบบ แต่มีความพยายามของบางกลุ่มต้องการยึดระบบ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า บอร์ด สปสช.ประกอบด้วยทุกภาคส่วน และทุกคนที่มาเข้าร่วมเป็นระดับผู้ใหญ่ ทำไมไม่ให้เกิดกรณีกัน เรามีสิทธิที่จะลง และเขาลงไม่เหมือนที่ตัวเองคิด แสดงว่าเขาผิดหรืออย่างไร บอร์ดไม่ได้มีหน้าที่ต้องรับตามที่คณะกรรมการสรรหาส่งมาเท่านั้น แต่คณะกรรมการทุกคนมีหน้าที่พิจารณาว่าคนที่ส่งมามีความเหมาะสมแค่ไหน ไม่เช่นนั้นจะมีไว้ทำไม</p> <p>ด้าน นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท ออกแถลงการณ์ ขอให้ นพ.ปิยะสกล แสดงความรับผิดชอบต่อการสรรหาเลขาธิการ สปสช.</p>
<p>ข่าวสด คมชัดลึก สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ มติชน เดลินิวส์ บ้านเมือง เดอะเนชั่น hfocus</p>	<p><b>ร่างรัฐธรรมนูญไม่ล้มบัตรทอง</b></p> <p>-เสนอข่าว ที่กระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมผู้บริหารระดับสูง ได้เชิญนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ</p> <p>นายมีชัย กล่าวว่า กรธ.เขียนบทบัญญัติ ที่เกี่ยวเนื่องกับงานสาธารณสุขไว้หลายมาตราให้ครอบคลุมการให้ความรู้ ป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟู เพื่อให้งานสาธารณสุขขยายกิจกรรมหรือขอจัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการในเรื่องต่างๆ โดยดูแลสุขภาพคนไทยตั้งแต่เกิดกระทั่งตาย</p> <p>ส่วนที่มีคนปล่อยข่าวว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะยกเลิกระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า นั้น ไม่เป็นเรื่องจริง เพราะมาตรา 258 ยังรองรับกองทุนที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพียงแต่พยายามให้มีการบริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของประชาชน ให้ได้รับสิทธิเท่าเทียมกัน ยืนยันว่าไม่มีการยกเลิกบัตรทอง หวังว่าข้อเท็จจริงและเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ จะถูกนำไปเผยแพร่ต่อโดย อสม.</p> <p>ด้านนพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ .กล่าวว่า ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและผมพูดมาตลอด เราไม่ล้มระบบบัตรทองแน่นอน แต่เพราะเหตุใดจึงมีคนพยายามพูดบิดเบือนว่าเราจะล้มระบบ ทั้ง ๆ ที่ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของเราเป็นระบบที่ดีที่สุด หลายประเทศอยากทำแบบเรา เพียงแต่เราต้องมีการปรับปรุง พัฒนาระบบ เพื่อให้ระบบมีความยั่งยืน</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>การจัดซื้อยารวมของ สปสช.</b></p> <p>-เสนอบทความ จาก สปสช. โดย ภก.คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ กล่าวชี้แจงว่า การจัดซื้อยารวมระดับประเทศ เป็นหนึ่งนโยบายบริหารภายใต้ "กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ" ที่มักถูกโจมตีอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่ของการลดราคาสัทธิการรักษาของแพทย์ ผลประโยชน์จากการต่อรองราคาและการจัดซื้อยา</p> <p>ยาที่ สปสช.จัดซื้อที่ผ่านมา มีเพียงกลุ่มยากำพร้าและยาต้านพิษ ยาบัญชี จ.2 ที่เป็นกลุ่มยาราคาแพง ยารักษาโรคเรื้อรังที่ต้องมีระบบจัดการพิเศษเพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ยา ได้แก่ ยาต้านไวรัสเอชไอวี น้ำยาล้างไต และวัคซีนป้องกันโรคเท่านั้น ขณะที่รายการยาอื่น ๆ ในระบบอีกร้อยละ 96 ยังคงให้หน่วยบริการเป็นการจัดซื้อเช่นเดิม</p> <p>กระบวนการจัดหาและจัดซื้อ สปสช.มอบให้องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เป็นผู้จัดหา รวมถึงหน้าที่ต่อรองกับบริษัทที่เป็นไปตามราคาเหมาะสม ตามคำแนะนำโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ที่ได้ทำการศึกษาวิจัยคุ่มค่าก่อน ย้ำว่าขั้นตอนกระบวนการนี้ สปสช.ไม่ได้ยุ่งเกี่ยว</p> <p>ผลจากนโยบายจัดซื้อยารวมระดับประเทศ ด้วยการจัดซื้อยาปริมาณที่มากและมีจำนวนสั่งที่ชัดเจนแน่นอน บริษัทยาสามารถวางแผนในการผลิตและการนำเข้าที่ชัดเจนได้ จึงยอมลดราคาในระดับที่ต่ำกว่าท้องตลาดมาก ต่างจากการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>แยกจัดซื้อโดยโรงพยาบาลแต่ละแห่ง กลายเป็นการเพิ่มศักยภาพการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ขณะเดียวกันยังลดความสูญเสียจากกรณียาหมดอายุ ส่งผลให้ประเทศประหยัดงบประมาณมหาศาลถึง 7 พันล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ยังเป็นการลดภาระการจัดหาและจัดซื้อยาที่จำเป็นต่อการเข้าถึงให้กับโรงพยาบาล รวมถึงการแบ่งเบางบประมาณจัดซื้อยาราคาแพงเพื่อดูแลผู้ป่วยจากงบประมาณจ่ายรายหัวที่จำกัด</p> <p>ที่สำคัญยังทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาอย่างครอบคลุมและทั่วถึง โดยเฉพาะกลุ่มยากำพร้าและยาต้านพิษที่แม้มีเงินบางครั้งยังจัดซื้อไม่ได้ จึงเป็นนับความคุ้มค่าอย่างยิ่ง</p>
สยามรัฐ	<p><b>โรคแท้งติดต่อ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสัตวแพทย์อยู่ยู่ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่า จากการที่มีรายงานพบเด็กชาย อายุ 12 ปี อาศัยอยู่บริเวณแขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.ป่วยด้วยโรคแท้งติดต่อ หรือ โรคบรูเซลโลซิส ซึ่งเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน โดยมีโค-กระบือ แพะ-แกะ เป็นพาหะนำโรคนั้น ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทำการตรวจสอบบ้านของผู้ป่วย และสันนิษฐานว่า เด็กน่าจะติดเชื้อจากการสัมผัสแพะในพื้นที่ ซึ่งมีฟาร์มเลี้ยงแพะหลายแห่ง หรืออาจจะดื่มนมแพะที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ อย่างไรก็ตามได้สั่งการให้ทางปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพฯ ระดมเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่เจาะเลือดแพะทุกตัว และทุกฟาร์มแขวงหัวหมากเพื่อค้นหาตัวที่เป็นพาหะพร้อมกับให้คำแนะนำกับทางเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแล้ว</p>
ข่าวสด ผู้จัดการรายวัน มติชน ไทยรัฐ	<p><b>โรคชิก้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมคณะ เข้าพบพล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ เพื่อมอบชุดอุปกรณ์และให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมสำหรับป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสชิก้า ในทีมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค มอบยาทากันยุงให้ 600 ขวด, มุ้งชูสารเคมี 60 หลัง, หน้ากากอนามัย 500 ชิ้น, เจลล้างมือ 500 หลอด และถุงยางอนามัย 600 ชิ้น โดยกล่าวว่า ปกติโรคนี้อาจมีอาการรุนแรง และจะส่งผลกระทบต่อหญิงตั้งครรภ์ ที่ทำให้ทารกในครรภ์เกิดภาวะศีรษะเล็กแต่กำเนิด กรมควบคุมโรคได้ประสานงานกับคณะกรรมการโอลิมปิกฯ ตั้งแต่ก่อนออกเดินทางไป และกลับ จึงไม่ต้องเป็นกังวลแต่อย่างใด</p> <p>ด้าน พล.อ.ยุทธศักดิ์ กล่าวว่า นักกีฬาไม่ควรที่จะมีเพศสัมพันธ์ในระหว่างการแข่งขัน เพราะนอกจากเรื่องโรคติดต่อที่ต้องระวังแล้ว ยังอาจส่งผลต่อเรื่อง อื่นๆ อีก แต่อย่างไรก็ตาม เชื่อว่านักกีฬาไทยที่มีจำนวนไม่เยอะเหมือนชาติอื่นๆ คงจะไม่มีกรณีเกิดขึ้นในเรื่องนี้ และที่สำคัญเราก็ได้มอบถุงยางอนามัยไว้ป้องกันอีกทางไว้แล้วด้วย</p>
ไทยโพสต์ มติชน	<p><b>งดเหล้าเข้าพรรษา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. แลงข่าวงานวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2559 ว่า ครม. ได้มีมติให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ในปีนี้ตรงกับที่ 20 กรกฎาคม 2559 นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญในวันงดดื่มสุราแห่งชาติปีนี้ว่า “ครอบครัว เข้าวชน คนรุ่นใหม่ ห่างไกลสุรา พาชาติเจริญ” เพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต ผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2558 พบว่า ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปดื่มสุราประมาณ 17 ล้านคน หรือร้อยละ 32 โดยผู้ชายดื่มสุรามากกว่าผู้หญิงประมาณ 4 เท่า ที่น่าห่วงคือ กลุ่มที่เริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกส่วนใหญ่เป็นเยาวชนอายุ 15-19 ปีถึงร้อยละ 50 ของนักดื่มหน้าใหม่ทั้งหมด</p> <p>นอกจากนี้ ผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2543-2553 พบว่าทุกคนครอบครัวมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยกลุ่มที่มีสถานะทางเศรษฐกิจต่ำที่สุด มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงที่สุดถึงร้อยละ 43 ซึ่งสูงกว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการรักษาพยาบาล 2 เท่า และสูงกว่าค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา 3 เท่า และยังคงเป็น 1 ใน 5 ของค่าอาหาร จึงขอเชิญชวนประชาชนใช้โอกาส “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” เป็นจุดเริ่มต้นงดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด 3 เดือนของเทศกาลเข้าพรรษา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยร่วมลงนามปฏิญาณตนได้ที่ สสจ. หรือที่ <a href="http://www.thaiantialcohol.com">www.thaiantialcohol.com</a></p>
บ้านเมือง,แนวหน้า	<p><b>ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ</b></p> <p>-เสนอข่าว น.พ.ธวัช สุนทรราชย์ ผู้ช่วย รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงผลการประชุมคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติฉบับที่สอง พ.ศ.2559-2562 ทั้งในระดับส่วนกลาง และระดับภูมิภาค นอกจากนี้ยังเร่งผลักดันแนวทางและ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สยามรัฐ</p> <p>ไทยโพสต์, บ้านเมือง</p>	<p>มาตรการเพื่อช่วยให้ผู้เสเพลกยาสูบอย่างเป็นระบบ โดยตั้งเป้าในปี พ.ศ.2568 ซึ่งต้องลดอัตราการบริโภคให้เหลือไม่เกิน ร้อยละ 15 หรือจำนวนผู้สูบบุหรี่ไม่เกิน 9 ล้านคน</p> <p>-เสนอข่าว ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผอ.สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. กล่าวว่า ได้ประกาศทำชวน เลิกบุหรี่ เพื่อในหลวง พร้อมลงนามคำทำเป็นบุคคลต้นแบบ นำโดย นายมงคล เงินแจ่ม ผอ.รพ.สต.บ้านวังมะต๋านอ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ที่ประกาศเลิกบุหรี่คนแรกของโครงการ และได้ทำชวนผู้สมัครใจเลิกบุหรี่แบบหักดิบ มีผู้รับคำทำ 9 คน ซึ่งจะขยายผลไปยังทุกภาค</p> <p>-เสนอสรุปข่าว โครงการ “เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน” เป็นโครงการหนึ่งในการดำเนินงานของแผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ที่จะเข้ามามีบทบาททรงคุณและปฏิบัติการด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดอัตราการสูบบุหรี่ใน 5 อำเภอเป้าหมายของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ วัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างต้นแบบครอบครัวเลิกบุหรี่ สร้างเครือข่ายอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่ และปลูกแรงบันดาลใจให้ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่สามารถเลิกบุหรี่ได้ในที่สุด ภายใต้คำขวัญ “เลิกบุหรี่บ้านละคน” โครงการเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และเครือข่ายเภสัชกรอาสาพาเลิกบุหรี่ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ช่วยกันรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่</p>
<p>สยามรัฐ</p> <p>สัปดาห์วิจารณ์</p>	<p><b>เชื่อดื้อยา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่าเชื่อดื้อยาในหมู่ประชาชนทั่วไป มักเกิดจากการกินยาฆ่าเชื้อไม่ถูกต้อง หลายโรคไม่จำเป็นต้องกินยา โดยคนไทยมักมีเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า อาการที่เป็นจากการอักเสบต้องกินยาเสมอ และยาแก้อักเสบและยาฆ่าเชื้อเป็นตัวเดียวกัน มีข้อมูลพบว่าในแต่ละปีมีคนไทยติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาประมาณ 88,000 คน เสียชีวิตจากการดื้อยา 38,000 คน เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมกว่า 46,000 ล้านบาท</p>
<p>แนวหน้า สยามรัฐ</p>	<p><b>โรคในฤดูหน้าฝน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการป้องกันโรคและภัยสุขภาพเด็กที่เกิดในช่วงฤดูฝน โดยพบว่า โรคมือ เท้า ปาก เป็นอีกโรคสำคัญที่ควรเฝ้าระวัง ขอแนะนำผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดูเด็กในศูนย์เด็กเล็ก ร.ร.อนุบาลและสถานรับเลี้ยงเด็ก ระวังระวังโรคโดยจากข้อมูลพบผู้ป่วย 12,742 รายทั่วประเทศ เสียชีวิต 1 รายกลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ 1 ปี จังหวัดที่มีอัตราผู้ป่วยสูงสุด 5 อันดับแรกคือ เชียงราย พะเยา น่าน แม่ฮ่องสอนและลำพูน</p> <p>นอกจากนี้ยังมีภาวะระบาดของเชื้อไวรัสและแบคทีเรียที่ก่อโรคติดเชื้อทางระบบหายใจ โดยเฉพาะ โรคปอดบวม โรคไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากพบผู้ป่วยโรคปอดบวมแล้ว 105,429 ราย โรคไข้หวัดใหญ่ 55,545 ราย เสียชีวิต 4 ราย ทั้งนี้ เด็ก 6 เดือน-2 ปี ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีถึง 31 ก.ค.นี้ ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่ง</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p><b>ผลตรวจ“ปลาดิบ”</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยผลตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างปลาดิบ (ซาซิมิ) 6 ตัวอย่าง จากร้านอาหารญี่ปุ่น 6 ร้าน ในห้างฯกทม. ไม่พบสิ่งสังเคราะห์ในทุกตัวอย่าง ส่วนโลหะหนัก 4 ชนิดได้แก่ปรอท สารหนู ตะกั่ว พบในปริมาณที่น้อยกว่าเกณฑ์กำหนดสำหรับแคดเมียมไม่มีเกณฑ์กำหนด แต่ในทุกตัวอย่างพบปริมาณน้อย ส่วนผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยา พบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ 3 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 50 พบจุลินทรีย์บ่งชี้สุขลักษณะการผลิต อี โคไล เกินเกณฑ์ 1 ตัวอย่าง โดยพบร่วมกับลิสทีเรีย โมโนไซโตจีนัส และวันที่ 3-4 มิ.ย.59 อย.ได้เก็บปลาดิบส่งตรวจอีก 6 ตัวอย่าง จากร้านอาหารญี่ปุ่น 3 ร้าน ผลผ่านเกณฑ์ทุกตัวอย่าง</p> <p>นพ.อภิชัยแนะนำว่า การบริโภคปลาดิบและเลือกซื้อปลาทะเลที่แช่แข็ง ควรเลือกรับประทานปลาทะเลดิบที่จำหน่ายในภัตตาคาร ร้านอาหารญี่ปุ่นหรือร้านที่มั่นใจว่าใช้ปลาดิบที่เป็น sashimi grade หรือ sushi grade fish ในกรณีซื้อที่แช่แข็งในซูเปอร์มาร์เก็ตควรเลือกปลาที่เตรียมแบบ sashimi grade หรือ sushi grade เช่นกัน หากเป็นปลาดิบที่แช่แล้ว ควรบรรจุในภาชนะปิดเรียบร้อย และควรรับประทานให้หมดภายในวันที่ซื้อ</p>
<p>ข่าวสด คมชัดลึก</p>	<p><b>แพทย์แนะเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง</b></p> <p>-เสนอข่าว กรมการแพทย์เผยพบคนไทยมีภาวะกระดูกพรุนกับมากขึ้น ส่งผลให้กระดูกเปราะหักได้ง่าย แนะนำรับประทานอาหารจำพวกนม ออกกำลังกาย หมั่นสัมผัสแสงแดดตอนเช้า จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้มวลกระดูกได้ นอกจากนี้ควรปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้เหมาะสม มีแสงสว่างเพียงพอป้องกันการลื่นล้มที่อาจส่งผลให้ผู้ที่มีความเสี่ยงกระดูกพรุนเกิดความพิการได้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์	<p><b>11 ก.ค. วันประชากรโลก</b></p> <p>-เสนอบทความ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดวันที่ 11 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันประชากรโลก (World Population Day) เพื่อให้เกิดการตระหนักและแก้ปัญหาด้านประชากรโลก ภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การให้ความรู้ด้านสิทธิขั้นพื้นฐานในการกำหนดจำนวนบุตร การวางแผนครอบครัวเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ</p>
มติชน	<p><b>มอบเกียรติบัตร</b></p> <p>-เสนอข่าว ทพ.สุธา เจียรณนิโชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัย และ นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 9 จ. นครราชสีมา ทำพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ "Care Manager" เป็นรุ่นที่ 2 ประจำปี 2559 ซึ่งลงพื้นที่ชุมชน ตรวจคัดกรองดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ปทุมธานี</p>
เนชั่นสุดสัปดาห์	<p><b>ยุทธศาสตร์การพัฒนา สวรส.</b></p> <p>-เสนอบทความ สวรส. จัดประชุม HSRI Retreat เพื่อทบทวนบทบาทและพัฒนายุทธศาสตร์การดำเนินงานขององค์กร ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมและสถานการณ์ปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนไป โดยมี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธาน กล่าวว่า สวรส. มีงานวิจัยด้านการพัฒนานโยบายและระบบสุขภาพอย่างมาก โดยส่วนหนึ่งนำไปสู่การขับเคลื่อนเป็นนโยบายของ สธ. เช่น เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล หรือ Rational drug use (RDU) ซึ่งการพบว่า หากโรงพยาบาลสามารถควบคุมการใช้ยาได้เหมาะสม จะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประเทศได้นับหมื่นล้านบาท ทั้งนี้ สธ. ได้มอบให้โรงพยาบาลรัฐและเอกชนรับไปดำเนินการ RDU Hospital รวมทั้งเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ นอกเหนือจากการทำงานวิจัยระบบสุขภาพ รวมทั้ง สวรส. ยังได้บูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2560-2564) กับยุทธศาสตร์ สวรส. เพื่อเติมเต็มช่องว่างความรู้ในประเด็นวิจัยสำคัญให้ครบถ้วนในทุกมิติ</p>
ข่าวสด มติชน M2F ไทยรัฐ	<p><b>คนใช้ในพระอนุเคราะห์</b></p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงรับ น.ส.ศศิณา พิมพ์แพง หรือหนูนา อายุ 18 ปี ป่วยเป็นมะเร็งก้อนโตที่หัวไหล่ขวา มารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จากโรงพยาบาลนครพนม มี น.ส. ลีติมา พิมพ์แพง พี่สาวเดินทางมาด้วย เมื่อเดินทางมาถึง รพ.จุฬาภรณ์ นาน.ส.ศศิณาเข้าห้องฉุกเฉินทันที โดยมีแพทย์และพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด ส่วนแนวทางในการรักษา แพทย์จะให้ยาเคมีบำบัดก่อน แล้วดูอาการ หรืออาจจะต้องตัดก้อนเนื้อออก แต่จะต้องตัดไปถึงแขน ทั้งนี้ในเด็กถ้าทำอย่างนั้นคงไม่เหมาะสมนัก เพราะจะต้องเจ็บโตและใช้ชีวิตต่อไป จึงต้องประเมินด้วยการใช้ยาเคมีบำบัดก่อน จนก้อนเนื้อเล็กลง แล้วจึงตัดก้อนเนื้อที่เล็กลงไป คาดว่าใช้เวลารักษาประมาณ 3-4 เดือน พร้อมทำการฟื้นฟูสภาพร่างกายเพื่อให้คนไข้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ</p>
ไทยรัฐ	<p><b>การเผยแพร่ภาพละเมิดสิทธิเด็ก</b></p> <p>-เสนอข่าว สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.) มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว และเครือข่ายเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อจัดเสวนาเรียกร้องสังคม ถ่าย-โพสต์-แชร์ คลิปเด็กและผู้ถูกกระทำในโลกออนไลน์ ควรหยุดกระทำเพราะเข้าข่ายละเมิดสิทธิเด็ก ฟ้องเอาผิดตามกฎหมายได้</p> <p>-ด้านพญ.จิราภรณ์ อรุณากูร กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น รพ.รามาธิบดี ระบุส่งผลเสีย ทำให้เด็กรู้สึกแค้น เกรียด อับอาย นับถือตัวเองน้อยลง กระทบความสัมพันธ์ในครอบครัว</p>
โพสต์ทูเดย์	<p><b>สนช.ตรวจประวัติ เรวัตี รอบสอง</b></p> <p>-เสนอข่าว ที่ประชุม สนช. ได้ให้ความเห็นชอบตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวน 17 คน หลังคณะกรรมการสรรหา ได้เสนอชื่อ เรวัตี วิศรุตเวช อดีตอธิบดีกรมการแพทย์ และอดีตที่ปรึกษา นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รมช.พาณิชย์ กลับมาให้ สนช.ให้การรับรองอีกครั้ง หลังเคยมีมติไม่รับรองมาแล้ว</p> <p>ทั้งนี้ นายกล้านรงค์ จันทิก สมาชิก สนช.ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ถือเป็นครั้งแรกของ สนช.ที่คณะกรรมการสรรหามีการเสนอชื่อบุคคลเดิม ที่ถูกสภาฯ ไม่ให้ความเห็นชอบ กลับอีกครั้ง ดังนั้น ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบประวัติ ลงลึกในประวัติการทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้งจริยธรรม ความประพฤติและการกระทำ เพื่อประโยชน์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ และ สนช.ที่จะพิจารณาต่อไป</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
แนวหน้า	<p><b>เชียงใหม่เตือนโรคมือเท้าปากระบาด</b></p> <p>-เสนอข่าว นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวิรัชกุล นายแพทย์ สสจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.ค.2559 พบจำนวนผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก จำนวน 816 ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ กลุ่มอายุ 0-4 ปี ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากสภาพอากาศ และการละเลยการล้างมือ ประกอบกับช่วงที่ผ่านมามีฝนตกชุก เชื้อโรคเจริญเติบโตได้ดี ทั้งนี้ ได้เร่งเผยแพร่ความรู้ประชาชน และขอความร่วมมือศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ดำเนินการดังนี้ 1.ตรวจคัดกรองเด็กเป็นประจำทุกวัน 2.แยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติ โดยให้ผู้ปกครองรับกลับบ้าน 3.หลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กป่วยเล่นคลุกคลีกับเด็กปกติ 4.ให้เด็กล้างมือบ่อยๆ 5.หากพบเด็กป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เพื่อควบคุมป้องกันอย่างเร่งด่วน</p>
ข่าวสด	<p><b>ขอนแก่นเตือนโรคฉี่หนูระบาด</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่าปัจจุบันในหลายพื้นที่พบฝนตกและมีน้ำท่วมขัง ควรเฝ้าระวังโรคฉี่หนู ซึ่งมักจะระบาดหน้าฝน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-11 มิ.ย.2559 มีผู้ป่วยในเขตพื้นที่จ.ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม รวม 82 ราย</p>
ข่าวสด	<p><b>รพ.มหาราชโคราชทำรถฉุกเฉิน</b></p> <p>-เสนอข่าว รพ.มหาราช จึงร่วมกับมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน จัดทำรถพยาบาลฉุกเฉิน และรถกู้ภัยฉุกเฉิน Tele medicine หรือ Telegraft ขึ้น โดยรถดังกล่าวเป็นระบบส่งสัญญาณภาพ เสียง แบบทวูเวย์ และสัญญาณชีพ ไปยังศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้เห็นว่า ผู้ป่วยที่อยู่บนรถฉุกเฉินมีอาการอย่างไร สื่อสารได้อย่างทันที หรือเรียลไทม์</p>
บ้านเมือง	<p><b>จัดระเบียบบรรดรับจ้าง</b></p> <p>-เสนอข่าว นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการร่วมใจสร้างความปลอดภัยให้รถโรงเรียนจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจัดระเบียบบรรดรับจ้างรับส่งนักเรียน สร้างจิตสำนึกให้พนักงานขับรถ เกิดความใส่ใจและรอบคอบในการดูแลนักเรียน ซึ่งจะเป็นการป้องกันเหตุที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ โดยมีพนักงานขับรถร่วมกว่า 100 คน</p>
บ้านเมือง	<p><b>นวัตกรรมเคลื่อนย้ายผู้ป่วย</b></p> <p>-เสนอผลงานบุคลากรจาก 3 สถาบัน ประกอบด้วย (มทร.) ธัญบุรี ม.เทคโนโลยีราชมงคล ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และ รพ.พระมงกุฎเกล้า คิดค้นรถเข็นไฟฟ้า ใช้ชื่อว่า "PMK:Electric Power Wheelchair Upstairs"สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นและลงบันได โดยผู้ป่วยไม่ต้องออกแรงมากและมีผู้ดูแลเพียงคนเดียว เหมาะสำหรับผู้ป่วยหลายประเภท เช่น หลอดเลือดสมอง บาดเจ็บทางสมอง บาดเจ็บไขสันหลัง หรือบาดเจ็บไขสันหลังที่ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง รวมทั้งผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีความผิดปกติทางร่างกายทำให้ไม่สามารถเดินได้</p>
แนวหน้า คอลัมน์ 4 มุมเมือง	<p><b>ศักยภาพรพ.กทม.</b></p> <p>-เสนอข่าว ต้องยอมรับว่าโรงพยาบาลของ กทม. อย่างน้อย 2 แห่ง กำลังได้รับการกล่าวขานกันมาก ว่าเทียบชั้นโรงพยาบาลอื่น ๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทางด้านการแพทย์และเครื่องมือเครื่องมือที่ทันสมัย โรงพยาบาลกลาง ได้ชื่อว่ามีชื่อเสียงด้านเลสิกและกระดูก โรงพยาบาลเจริญกรุงฯ มีความชำนาญด้านการใช้กล้องผ่าตัดแบบไร้แผล</p>
เนชั่นสุดสัปดาห์ คอลัมน์ สุขสาธารณะ	<p><b>สเตอร์รอยด์</b></p> <p>- เสนอบทความ สารสเตอร์รอยด์ที่นิยมนำไปทำผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องดื่มสุขภาพ และเครื่องสำอาง โดยมีการโฆษณาสรรพคุณเกินจริง สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2557 จึงมีมติ "การจัดการสเตอร์รอยด์ที่คุกคามสุขภาพคนไทย" เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันแก้ปัญหา โดยให้ทาง อย. เป็นหัวแรงสำคัญ</p>
เนชั่นสุดสัปดาห์	<p><b>มือถือทำเช็กชีวะรุ่นลดลง</b></p> <p>-เสนอข่าว ข้อมูลล่าสุดเมื่อต้นปีที่ผ่านมา จากหน่วยงานควบคุมโรคของสหรัฐ (CDC) เปิดเผยว่า วัยรุ่นชาย-หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 15-19 ปี ในสหรัฐ เคยมีเช็กชีวะเป็นจำนวนร้อยละ 41 ของจำนวนวัยรุ่นทั้งหมด ซึ่งลดลงจากเมื่อ 20 ปีก่อน และอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และอัตราการคลอดของแม่วัยรุ่นในสหรัฐก็ต่ำสุดในรอบ 20 ปี ซึ่งเป็นผลจากการที่วัยรุ่นเข้าถึงอุปกรณ์คุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะห่วงคุมกำเนิดและยาฝังคุมกำเนิด ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพวัยรุ่นวิเคราะห์ว่า วัยรุ่นสมัยนี้มีสมาร์ทโฟน ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพทาง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เพศของตนเอง และกล้าสอบถามพ่อ-แม่ผู้ปกครอง หรือหมอ มากกว่าคนรุ่นก่อน จึงมีตัวเลือกการตัดสินใจที่จะมีเซ็กซ์หรือไม่มากขึ้น แต่ขณะเดียวกันปัญหาเอชไอวียังคงมีมากขึ้น เนื่องจากวัยรุ่นไม่ใช่วัยรุ่น
เทลินิวส์ new)108	<p><b>ปัญหาจราจรในอินเดีย</b></p> <p>-เสนอข่าว ประเทศอินโดนีเซียจัดงานเทศกาลอีดีลฟิตรี ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองการสิ้นสุดการถือศีลอดของเดือนรอมฎอนส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนหลายสายนาน 20-35 ชั่วโมง ซึ่งมีรายงานว่า มีผู้เสียชีวิตถึง 18 ศพ ในจำนวนนี้ 12 ศพ ที่เกิดจากภาวะเมื่อยล้าระหว่างอยู่บนรถนาน ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดและความเครียดสะสมที่เกิดจากรถติด ส่วนอีก 5 ศพเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ระหว่างข้ามถนน และอีก 1 ศพยังไม่ทราบสาเหตุ นอกจากนั้นแล้วทั้งรถพยาบาลหรือแม้กระทั่งรถจักรยานยนต์ ยังเข้าไปไม่ถึงจุดที่มีผู้เสียชีวิตขณะรถติดจึงช่วยเหลือได้ไม่ทันการ</p>
ไทยโพสต์	<p><b>ผู้ป่วยตับอักเสบตายมากกว่าเอดส์-วัณโรค</b></p> <p>-เสนอข่าว ผลการเก็บข้อมูลจาก 183 ประเทศ วารสารทางการแพทย์แลนเซตระบุว่า โดยในปี 2533 ผู้ป่วยตับอักเสบเสียชีวิต 855,000 ราย เพิ่มขึ้นถึง 63% ในปี 2556 ซึ่งมีผู้ป่วยตาย 1.45 ล้านราย ซึ่งในปีนั้นมีผู้เสียชีวิตจากเอดส์ 1.3 ล้านราย จากวัณโรค 1.4 ล้านราย และจากมาลาเรีย 855,000 ราย ตั้งแต่ปี 2533 ซึ่งมีอัตราการลดลงมาก</p>

สุขภาพดี  
เริ่มต้นที่นี่ 



สามารถค้นหารายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.moph.go.th/ops/iprg>

